

“ Kết nối cơ hội hợp tác kinh doanh vì một cộng đồng doanh nghiệp Việt - Úc thịnh vượng.”

## Giới thiệu

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Úc tại Việt Nam (AusCham) là một tổ chức thành viên độc lập, phi lợi nhuận. Doanh thu của AusCham có nguồn gốc từ các khoản tài trợ, phí thành viên, sự kiện và quảng cáo.

AusCham hỗ trợ tất cả các thành viên quyền phát ngôn để bày tỏ quan điểm của họ về môi trường kinh doanh tại Việt Nam, trực tiếp trong cộng đồng doanh nghiệp và thông qua mối quan hệ của chúng tôi với Chính phủ Úc và Việt Nam, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF), Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam Úc (VABC) trong quan hệ hợp tác với Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI). AusCham tích cực phối hợp tổ chức một chương trình thường niên gồm các sự kiện quảng bá hình ảnh, hội thảo kinh doanh tầm cỡ, các sự kiện giao lưu, kết nối cũng như các sự kiện từ thiện.

### Tầm nhìn

“ Cầu nối các cơ hội nhằm thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp Úc & Việt Nam”

### Sứ mệnh

Thông qua vận động, giáo dục, sự kiện và kết nối - AusCham sẽ đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan và các thành viên tiềm năng muốn thực hiện và thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Úc và Việt Nam.

### Giá trị

**Quản trị tốt** - Chúng tôi hoạt động có kế hoạch vì lợi ích của tất cả các bên liên quan, không xung đột lợi ích theo nguyên tắc chuyên nghiệp, trung thực và nhất quán.

**Đa dạng** - Chúng tôi nói không với phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo hay sắc tộc.

**Bền vững** - Chúng tôi ủng hộ các hoạt động ý thức về tầm quan trọng của tính bền vững của môi trường, xã hội và kinh tế vì một cộng đồng vững mạnh hiện tại và trong tương lai.

### Chiến lược

**Vận động** - bằng cách đại diện cho lợi ích của các thành viên trong chính phủ và ngành thông qua đại diện chính thức.

**Kết nối** - bằng cách tạo môi trường để các thành viên gặp gỡ và học hỏi thông qua các sự kiện khác nhau.

**Giáo dục** - bằng việc thường xuyên chia sẻ và truyền đạt thông tin chính xác và cập nhật nhất cho các thành viên của chúng tôi thông qua các đối tác uy tín.

### Cơ cấu tổ chức

AusCham is governed by a National Board comprising eight HCMC-based Directors and four Hanoi-based Directors who are supported by five permanent staff in HCMC and Hanoi. AusCham also has Official Representatives in the Central Region of Vietnam (Da Nang) and Australia (Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia and Western Australia).

## Cơ hội

Companies or individuals requiring access to AusCham's members, can leverage the AusCham weekly e-newsletters, website and many sponsorship opportunities - All Members are entitled to discounted rates on other members goods and services as advertised. Companies or individuals looking to reach very targeted, industry-specific audiences should consider event sponsorships which include the opportunity to speak and promote your business; such events are our monthly networking event 'Sundowners', briefing events and signature events.

AusCham hosts a number of high-profile annual events such as the Vietnam Real Estate Market Symposium, Annual Education Event, Vietnam Golf Series, the Australian Business Awards and AusCham Charity Ball. AusCham often holds ad hoc seminars and workshops which are directly organized by sponsors and promoted by us in HCMC, Ha Noi and Da Nang.



## Thành Viên

AusCham đại diện và thúc đẩy lợi ích của các doanh nghiệp Úc đang hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi, với tư cách là hiệp hội doanh nghiệp phi lợi nhuận tự hào có chức năng quan trọng trong việc hỗ trợ kinh doanh và văn hóa cho các hoạt động và nhu cầu của hội viên tại Việt Nam và Úc.

AusCham mang đến cho thành viên tiếng nói bày tỏ quan điểm về môi trường kinh doanh tại Việt Nam, trực tiếp trong cộng đồng doanh nghiệp và thông qua kênh liên lạc của chúng tôi với Chính phủ Việt Nam như VBF (Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam), VCCI (Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam) và VABC (Hội đồng Doanh nghiệp Việt Úc).

Bên cạnh nhiều hoạt động của AusCham, mục tiêu chính của chúng tôi là tăng cường mối quan hệ kinh doanh giữa Úc và Việt Nam vì lợi ích chung của các thành viên cũng như các đối tác Việt Nam của họ.

AusCham thường xuyên tổ chức các hội thảo chuyên đề kinh doanh, sự kiện giao lưu và kết nối cũng như các sự kiện từ thiện trong năm. Hơn nữa, chúng tôi cập nhật những thông tin kinh doanh mới nhất của Việt Nam và bất kỳ thay đổi nào thông qua bản tin hàng tuần, phương tiện truyền thông xã hội và bằng cách tổ chức các sự kiện chuyên đề kinh doanh hàng tháng. Là thành viên AusCham, bạn có thể kết nối với hơn 600 thành viên AusCham tại Việt Nam và thông qua mạng lưới AusCham ASEAN và Asia của chúng tôi với 27 Hiệp hội Doanh nghiệp Úc khác.

## Lợi Ích

- Truy cập thông tin liên lạc của các Thành viên AusCham khác thông qua Danh bạ Hội viên Trực tuyến tại [www.auschamvn.org](http://www.auschamvn.org)
- Vận động chính sách cho phép hội viên truy cập vào các tổ chức phi chính phủ và các nhóm vận động hành lang chẳng hạn như Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF), VCCI (Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam) và VABC (Hội đồng Doanh nghiệp Việt Úc). Nếu được yêu cầu, AusCham có đại diện hỗ trợ trong Chính phủ Úc tại Việt Nam thông qua Đại sứ quán Úc tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP.HCM
- Lợi ích Hội viên khi tham gia sự kiện là tương hỗ giữa AusCham và Hiệp hội Doanh nghiệp Úc ở các quốc gia ASEAN khác, tùy thuộc vào cấp độ của sự kiện.
- Hội viên AusCham có quyền ứng cử và bầu cử tại Cuộc họp thường niên AGM- Doanh nghiệp 3 và SME 2.
- Các Thành viên AusCham được khuyến khích đóng góp cho trang web của AusCham các tin tức, cập nhật, khuyến mãi và sự kiện (mỗi tháng một lần) hoặc Bản tin điện tử hàng tuần tiếp cận hơn 6.000 người nhận.
- Miễn phí tham gia các sự kiện kết nối Sundowners hàng tháng tại TP.HCM và Hà Nội.
- Giảm giá cho các sự kiện Hội thảo Chuyên đề tại TP.HCM và Hà Nội.
- Cơ hội Tài trợ Thường niên và Sự kiện để quảng bá hàng hóa và dịch vụ của công ty thành viên.
- Giảm giá quảng cáo trong Bản tin điện tử hàng tuần và trang web của chúng tôi.
- Chiết khấu cho một số sản phẩm và dịch vụ của các thành viên khác và các công ty đối tác thông qua trang web AusCham.

## Loại thành viên

- Doanh nghiệp (20+ nhân viên)
- SME (ít hơn 20 nhân viên)
- Doanh nghiệp ở nước ngoài
- Cá nhân
- Tổ chức từ thiện
- Cựu du học sinh Úc (người Việt Nam từng học tập tại Úc)

## Tài trợ

AusCham cung cấp các gói Tài trợ Doanh Nghiệp hàng năm. Tùy từng cấp độ, AusCham cung cấp lợi ích dựa trên nhu cầu và ngân sách của từng doanh nghiệp - chỉ cần yêu cầu.

Các gói Tài trợ Doanh nghiệp đơn giản hóa các kế hoạch tiếp thị của doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp quảng bá trên khắp Việt Nam và khu vực. Các gói Tài trợ Doanh nghiệp bao gồm sự kết hợp của quảng bá ở cấp độ cao thông qua giới thiệu, quảng cáo Doanh Nghiệp với Doanh Nghiệp (B2B) trên tất cả các nền tảng phương tiện truyền thông cao cấp, quyền truy cập vào các sự kiện đặc biệt khác ngoài các sự kiện do AusCham tổ chức và vé miễn phí tham dự các sự kiện quảng bá hình ảnh

## Hạng và Giá trị

BẠCH KIM \$15.000USD

VÀNG \$10.000USD

BẠC \$5.000USD

ĐỒNG \$3.000USD

Lưu ý: AusCham sẽ xuất hóa đơn bằng VND.

Vui lòng liên hệ Văn phòng AusCham tại TP.HCM để biết thêm thông tin về Tài trợ Doanh nghiệp hoặc xem LINK <https://tinyurl.com/2p9dkamm>

## Danh sách nhà tài trợ

 AUSCHAM VIETNAM	 BẠCH KIM INTERCONTINENTAL SAIGON Western Australian International School System	 VÀNG KPMG NORFOLK GROUP WESTERN SYDNEY UNIVERSITY RMIT UNIVERSITY Le MERIDIEN SAIGON the SENTRY HUB OF YOU	 BẠC TMX QBE VICTORIA SANHA PPPQW LY GIA VIEN	 ĐỒNG TRADE INVESTMENT QUEENSLAND	 ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC vietjet All.com VGC Australia Vietnam Policy Institute Australia - Vietnam Leadership Dialogue VBCWE VCCI
--	--	---	--	--	--

## Liên Lạc

Tài trợ - Thành viên - Chung  
[office@auschamvn.org](mailto:office@auschamvn.org)  
Đơn đăng ký thành viên trực tuyến  
<https://auschamvn.org/become-member>

📍 Văn phòng thành phố Hồ Chí Minh  
Lầu 3, Tòa nhà Sonatus, 15 Lê Thánh Tôn,  
phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM  
ĐT: +84 (0) 28 7100 1909  
Email: [office@auschamvn.org](mailto:office@auschamvn.org)

📍 Văn phòng Hà Nội  
Lầu 6, Spaces Beledere, 28A Trần Hưng  
Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  
ĐT: +84 (0) 24 71014054  
Email: [auschamhanoi@auschamvn.org](mailto:auschamhanoi@auschamvn.org)